

ยุทธการต้านมะเร็ง

● กรุงเทพธุรกิจ

คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมพลังจะจัดงาน 'วิ่งเชิงสัญลักษณ์' และแถลงข่าวเปิดตัวยุทธการต้านมะเร็ง เพื่อเตรียมจัดงาน 'การประชุมวิชาการต้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี' ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยการจัดงานประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ โดยเฉพาะต้านมะเร็งวิทยาของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิริยา อื้อวรากุล

คณบดี คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ด้วยองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระดำริที่จะสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านโรคมะเร็งของประเทศ จึงทรงเห็นชอบให้จัดการประชุมวิชาการต้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019) ด้วยความร่วมมือจาก 4 สถาบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยเฉพาะต้านมะเร็งวิทยาของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ



เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ด้าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า สำหรับรูปแบบการ
จัดประชุมในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก
คือ การประชุมวิชาการนานาชาติ (Main Congress)
ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายทาง
วิชาการ สำหรับหัวข้อการประชุมทางวิชาการ จะเน้น
เรื่องการต่อสู้กับโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งที่พบบ่อย
ในประเทศไทยแบบองค์รวมและในทุกๆ มิติ

ส่วนที่ 2 จะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย จะมีการคัดเลือก
งานวิจัยดีเยี่ยมหรือมีคุณค่า เพื่อให้มีการนำเสนองานวิจัย
ที่มีคุณค่าที่จะช่วยให้ผู้ป่วยปลอดจากมะเร็งมีโอกาสหาย
จากโรคมะเร็งสูงขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาส
รับฟังเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และสานต่อองค์
ความรู้เรื่องโรคมะเร็งให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ตลอดจนพัฒนาการ
สาธารณสุขของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น และส่วนที่ 3 กิจกรรม
ภาคประชาชน เป็นกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และ
ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการส่งเสริมการดูแลเชิง
ป้องกันเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็ง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมส่วนภาคประชาชน
ภายใต้แนวคิด 'ยุทธการต้านมะเร็ง' มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็ง
โดยการให้ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่อง
ที่สำคัญ

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการวิ่งเชิงสัญลักษณ์ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ และกระตุ้น ให้สังคม
ตระหนักถึงความสำคัญของโรคนี้นี้ รวมถึงการกระตุ้นให้

หันมาใส่ใจออกกำลังกายและดูแลสุขภาพ นอกจากนี้
เชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในแคมเปญ
มันจะดีถ้า...เพื่อแสดงพลังในการต่อสู้กับมะเร็ง สะท้อน
ความคิดของทุกท่าน แล้วร่วมมือผลักดันให้เกิด
ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมขึ้นมา เพราะ 'วิกฤตมะเร็งเปลี่ยน
ได้ด้วยความร่วมมือ'

การจัดกิจกรรมภาคประชาชนนี้ จะดำเนินไปพร้อม
กับกิจกรรมวิชาการหลัก ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562
เวลา 11.00-20.00 น. ในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
โซนเอเทรียม (Atrium zone) ชั้น 3

ส่วน ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์
วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า นอกเหนือจากการ
ประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเพื่อแพทย์ และบุคลากร
ทางการแพทย์แล้ว ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดทำขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ คือ นิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะเป็นการจัดแสดงเนื้อหาหลักที่
เกี่ยวกับ/พระประวัติ/เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์/
ทูลกระหม่อมอาจารย์/พระกรณียกิจด้านวิชาการทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ/โครงการภายใต้ร่ม
พระบารมี/และพระกรณียกิจด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ทั้ง 4 สถาบันที่เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการ โดย
นำเสนอเป็นอังกฤษทั้งหมด เพื่อสอดคล้องกับการประชุม
วิชาการนานาชาติ โดยรูปแบบนิทรรศการประกอบไปด้วย
ตัวบอร์ดนิทรรศการ และ Interactive Zone

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้ จะจัดแสดงบริเวณ
Pre-Function ชั้น 22 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 8-9
สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ซึ่งพื้นที่
บริเวณนี้จัดไว้ให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
วิชาการเท่านั้น